



Women Entrepreneurship Week 2018



Women Entrepreneurship Week 2018 Thailand

สาขาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย Women Entrepreneurship Week (WEW) ซึ่งก่อตั้งโดย Feliciano Center for Entrepreneurship ของ Montclair State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร (NGO) อื่นๆ ทั่วโลกกว่า 70 แห่ง จัดงาน “Women Entrepreneurship Week 2018 Thailand” ขึ้นเป็นครั้งที่สองของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงดำริอิตราอนุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยงานนี้จัดพร้อมกันทั่วโลกในสัปดาห์ที่สามของเดือนตุลาคมทุกปี เพื่อให้สังคมโลกตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของผู้ประกอบการหญิง

ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก คุณสุวรรณา หลั่งน้ำสังข์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด (เลมอนฟาร์ม) เป็นองค์ปาฐก กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Social Enterprises in Thailand และคุณพิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์

ประธานกรรมการผู้บริหาร บริษัท โอคัสโนฟู้ด จำกัด (คางกุ้ง) ร่วมเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อเรื่อง Women Entrepreneurs and Passion-Driven Business เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนหนุ่มสาวให้มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ให้สามารถทำความคิดความฝันให้เป็นความสำเร็จจริง และพัฒนาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอนาคต

คุณสุวรรณา หลังน้ำสังข์ เริ่มเรื่องโดยกล่าวว่าชีวิตเหมือนก้อนดิน เราสามารถปั้นดินหรือชีวิตของเราให้ออกมาในรูปแบบใดก็ได้ แต่ต้องผ่านการบีบอัดเทียบกับความยากลำบาก ถึงจะปั้นชีวิตที่มั่นคงและประสบความสำเร็จได้ โดยทั้งหมดขึ้นอยู่กับจิตใจและความคิดของเรา เริ่มธุรกิจเลมอนฟาร์มจากที่เคยเข้าค่ายและไปเห็นชุมชนชาวบ้านยากจนอยากช่วยชาวบ้านให้มีอาชีพที่มั่นคง เล่าถึงปัญหาการทำลายป่าและวิกฤตสารเคมีปนเปื้อน จึงช่วยกันกับเกษตรกรผลิตผักผลไม้เกษตรอินทรีย์ที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคของที่ดีที่สุด นอกจากรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยให้ผู้บริโภคมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เตือนว่าเราควรทานผักอย่างน้อย 400 กรัมต่อวัน บนเส้นทางสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนมี 3 ปัจจัยสำคัญคือ ศรัทธา ปัญญา และการจัดการ เราต้องมีของของเราเองที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร พึงระลึกว่าคุณค่าของชีวิตคือความสุขแบบพอเพียง

คุณพิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ ศิษย์เก่าคณะวารสารและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย มองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามแล้วนำมาทำเป็นธุรกิจได้ โดยเริ่มธุรกิจไอศกรีมสับปะรดจากการไปเที่ยวแล้วเห็นไร่สับปะรด จากนั้นเริ่มธุรกิจขนมขบเคี้ยวคางกุ้ง (ส่วนปลายสุดของหัวกุ้ง) จากการทานกุ้งที่บ้านแล้วเห็นว่าทำไมทั้งหัวกุ้งเสียเปล่า ธุรกิจเริ่มได้จากสิ่งรอบตัว สร้างมูลค่าเพิ่มให้ของเหลือจากโต๊ะอาหารสู่ธุรกิจหลักล้าน เล่าประสบการณ์การขอ อ.ย. เริ่มขายที่ห้างพารากอน ออกแบบซอง เข้าประกวดรายการ SME ตีแตก The Final 2015 ได้ที่หนึ่งก็เพราะทำธุรกิจเองทั้งหมดตั้งแต่ศูนย์ จึงถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเรื่องการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสต่างๆ และการแก้ปัญหาห้องเรียนจากผู้บริโภค ความใฝ่รู้และกล้าเสี่ยงกับคำพูดที่ว่า “ถ้าเราไม่ลอง เราก็ไม่รู้” “ลองทำดีกว่าไม่ทำ” ถึงแม้จะล้มเหลวเราก็ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ทำ

ที่สำคัญคือ การที่ประสบความสำเร็จนั้น “เงิน” ไม่ได้เป็นเป้าหมายในตอนแรก ธุรกิจไม่ใช่เครื่องมือในการหากำไร แต่สามารถสร้างประโยชน์ให้สังคมได้ด้วย ความเป็นผู้หญิงไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเป็นผู้ประกอบการ ผู้หญิงอาจมีจุดเด่นที่ใส่ใจในรายละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบซื่อสัตย์ ขณะที่ผู้ชายมองโครงสร้างและภาพรวมมากกว่า หากคิดที่จะทำก็ ต้องลงมือทำ ไม่ใช่เพียงแต่คิด เรียนรู้จากความผิดพลาด Feedback is a gift! สิ่งเหมือนกันของทั้งสองท่านคือกิจการเติบโตขึ้น ไม่ใช่แต่เจ้าของเท่านั้นที่สำเร็จ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้ไปกับเราด้วย วิสัยทัศน์ของการทำทุกอย่างเพื่อคนไทย ตั้งแต่วัตถุดิบจากไทย แรงงานไทย เพื่อผู้บริโภคคนไทย จึงเป็นแบรนด์สินค้าไทยที่แท้จริง

ขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจที่ได้จากวิทยากรทั้งสองท่าน ให้คนอื่นหลายคนที่ยากจะเริ่มทำธุรกิจ แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน ช่วยจุดประกายความคิด การพัฒนาตนเอง และการมองเห็นโอกาส สอนวิธีการทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสังคมเป็นอย่างไร การส่งมอบคุณค่าให้ผู้บริโภคนั้นคืออะไร แม้งานวันนี้จะเป็นงานสัมมนาของผู้ประกอบการหญิง แต่ก็ได้จัดขึ้นเพื่อผู้หญิงเท่านั้น เพราะไม่ว่าจะเพศหญิงหรือชายก็อยากที่จะประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้น ...คือความประทับใจของผู้ร่วมสัมมนา รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.tbs.tu.ac.th/seminar-wew2018-thailand/

